

NEWS LETTER

MAY 2023
VOL. 224

การประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน GREEN OFFICE



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดการประชุมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566 ณ ห้องห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย ตรวจสอบ และให้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามผล ตามเกณฑ์การตรวจประเมินทั้ง 6 หมวด และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) แก่คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)

โครงการเรียนรู้พัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน



เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาจารย์ปัญญาชลี เต่าทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวหทัยรัตน์ เสวกพันธ์ บรรณารักษ์ ชำนาญการ นางสาวสุกัญญา บุญทวี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ และนางราตรี คงขุนทด ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ปฏิบัติงานร่วมให้ความรู้ในโครงการการเรียนรู้การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนและงานห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

โดยได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานห้องสมุดเบื้องต้น กิจกรรมการคัดแยกขยะ และกิจกรรมการออกแบบถ่ายภาพเพื่อเตรียมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

<http://library.tru.ac.th>

บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์



บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบงานสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 โดยมี ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ ดร.สุริษา เชนุชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรม การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ และการลงนามในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

KM การจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการการจัดการความรู้เรื่องการจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.ไชยพล กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัญญาชลิ เต่าทอง อาจารย์ ดร.สุริษา เชนุชาญ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมโครงการ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม อย่่าทิ้งเปลือกไข่เนะ



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้าใช้ห้องสมุด LIBRARIAN TALK ไลฟ์สดผ่านหน้าเพจ FACEBOOK สำนักวิทยบริการฯ ในหัวข้อ กิจกรรม อย่่าทิ้งเปลือกไข่เนะ เนื่องจากวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก สำนักวิทยบริการฯ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรม "อย่่าทิ้งเปลือกไข่เนะ" มาเพาะต้นกล้าด้วยเปลือกไข่ หรือวัสดุรีไซเคิล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก ** ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง FACEBOOK LIVE
URL : [HTTPS://FB.WATCH/L15-D2Q5XB/](https://fb.watch/L15-D2Q5XB/)